

LẠI THUYẾT BÌNH-ĐẲNG

Thầy giảng bình đẳng của cụ Huỳnh như thế nào, bản báo chí của chúng ta đã đưa ra rồi chứ? Bản báo chí của chúng ta đã đưa ra rồi chứ? Bản báo chí của chúng ta đã đưa ra rồi chứ? Bản báo chí của chúng ta đã đưa ra rồi chứ? Bản báo chí của chúng ta đã đưa ra rồi chứ?

Hai chữ bình đẳng là một cái danh từ rất đẹp, mà cụ Huỳnh được như thế nào, anh N. N. và Sơn Trà báo theo, làm cho 101 và báo nhiều bạn thanh niên như tôi, đọc mãi mà chưa hiểu bình đẳng là cái gì. Vấn đề cụ Huỳnh nhắc vào cho bọn ta thanh niên mà nói, và các anh là người trong bọn thanh niên đang ra đáp lại, nhưng cụ và các anh nói gì? Nắm để thì nên bình đẳng mà chưa giải nghĩa bình đẳng cho rõ ràng, thành ra một thuyết quan hệ, hóa ra bóng bóng, chưa có căn cứ gì cả.

Đúng trước thuyết ấy, tôi bây giờ 3 cái thân lý của nó và triết lý, về lịch sử, về nhân loại trước đây, nghĩa là cái định nghĩa của nó? Nó có hợp với lẽ thiên nhiên không? Nó có từ bao giờ? Ở đâu? Hiện tượng của nó biến đổi thế nào? Và nó chỉ phổ biến loại ra sao? Theo ý riêng tôi, trong khi còn làm một cái danh từ gì để làm mục đích cho người đời theo, thì trước hết phải nói cho rõ cái nghĩa danh từ ấy đi.

Cụ Huỳnh nói: «Sáu người cùng chạy thế nào cũng có người lãnh, người chậm; một bố chia đều ruộng cho dân con, sau thế nào cũng có đứa con ruộng, đứa bán mất... và như thế thì không có bình đẳng ở lẽ thiên nhiên mà chỉ có ở lẽ nhân vi.»

Cụ Huỳnh nói thế là sai, vì làm bình đẳng với lẽ tự nhiên là hóa thành tạo hóa. Sao vậy? Tạo hóa là gì? Là biến hóa và tiến hóa (?). Phạm vật nó động phải có biến, có tiến phải có lùi, mà cái số là sự không phải là cái bất bình đẳng đứ đứ, nhưng lại chính là những cái đứ đứ để đưa nhân loại vào cõi bình đẳng đó (cái đứ đứ đó hóa cái quái). Tôi nói thế, chắc có người cho là mâu thuẫn, nhưng không, tôi xin nói rõ: Sáu người cùng chạy thì trước khi chạy có đến luyện tập một tai giờ như nhau không? Và có cùng chạy một lúc không? - Có - Có thì tức là có bình đẳng rồi, có sáu này có kẻ lãnh, kẻ chậm, là thầy ở trước, kẻ ở sau, chứ cái nghĩa bình đẳng có định đàng vào đấy (tức là hiện tượng bất bình đẳng sau đó là bình đẳng) vì có cái thời điểm giờ là vào cái thời gian, có lẽ triết lý của cụ Huỳnh là có lẽ như thế này: Như thế này có lẽ báo? Sáu người sau khi chạy cùng đến đích một lúc mới là bình đẳng là lẽ, vì bám vào cái kết quả sự chạy mà định nghĩa bình đẳng. (Hiện tượng không nói định nghĩa).

Tôi có 100 cây hoa, tôi coi cây nào cũng như cây nào, tôi đem trồng nó vào một chỗ đất bằng phẳng, rồi ngày ngày tôi chăm tưới cho nó đều nhau, thế là có bình đẳng rồi. Còn sau này cây nào, cây thấp, cây tốt, cây xấu là ở sức chất nhiều của nó, chứ bình đẳng ở đây chứ ư? Nếu nhận cây nào cũng phải mọc đều, ra hoa đều nhau mới là bình đẳng, thì ở ở bình đẳng cũng như không có bình đẳng (22 một loại người không phải có chất như nhau, mà đều như thế, ở làm người chất như người có học, có chí không chỉ là là biến thành người, cần gì nói bình đẳng nữa.)

Cụ H. lăm, mà các anh N. N. và Sơn Trà lại bám vào chỗ đó mà nói, lại nghĩ vào cái lăm của cái lăm. Trẻ ra các anh ấy nói: «trước hết hãy bình đẳng ở kinh tế đã, thì tới nhất là đẳng, song cái đẳng đó là cái đẳng không chắc chắn, vì chính cái nghĩa bình đẳng, các anh ấy hãy có mục đích, thì cái mục đích của cái mục đích, ai tin? Bình đẳng là gì? Theo các nhà học giả đông, tây thời bình đẳng là các đều nhau của các vật đồng loại, bất kể là vật gì (tức người nữa), mà giới hạn của bình đẳng thì giáp với giới hạn của lẽ tự nhiên của tự nhiên có số là, thì luật bình đẳng phải kéo cho bằng nhau, song rồi lại do chỗ bằng nhau ấy mà lên xuống số lên, để cho luật bình đẳng lại kéo lại như trước. Được như thế thì người và muôn vật bao giờ cũng vẫn đều, trong cái tiền vào có cái hòa (harmonie), tiền để mà hòa, hòa để mà lên, tiền vì lẽ tự nhiên, mà hòa vì luật bình đẳng.

Theo cái định nghĩa này, Rousseau cho rằng «Tạo hóa bao giờ cũng có hòa, nhân loại làm sinh ở (xem qua trang 1 cột 3)

THƠ TÍN

Công ông T. D. D., huyện Hương Khê Hà Tĩnh
Được thơ ông nói chuyện người thiên biến hà hỷ vọng mình, lý vợ người, rồi đi trước v. v... Cao người như thế, còn nói làm gì cho nặng lời, và lại bài ông không được rõ ràng, cần phải đính.

Công ông C. T. Sanam Vinh
Kỷ niệm của ông gửi vào, đã thấy đáng ở báo khác rồi, cần phải đính.

Công ông Trần đình Bồng và Phạm Đức Sóng - cũ
Mandat của 2 ông trả tiền báo, đã tiếp được rồi.

Công ông H. P. ở Vinh
Việc ông hỏi để đi đăng ở số báo 773 ngày 6 Mars.

Công ông H. S. H. làng Giao xá Thọ xuân, Thanh-hóa
Các giáo sư ở hương trường thì phải làm là vậy cả. Biết đến người ấy không để tư cách dạy trẻ? Có sai trái là làm gì xấu hiện ra kia, chứ nói trống như thế, không đáng được. T. D.

1000 BẠC THƯỞNG

AI tìm được thơ thuốc Phòng-Tịch nào hay bằng thuốc Phòng-Tịch CON CHIM gia truyền của ông Vũ-diên-Tân ở Hấp-phong sẽ thưởng 1000 bạc.

MÙA NÀNG SÁP ĐẾN

Các nhà có trẻ con nên trữ sẵn một hộp:

Phân trẻ con VAN-HÒA

Đề ngữa rôm, sảy, hăm lở tại VAN-HÒA, 87 Rue Paul Bert HUÉ có đại-ly đủ các thứ thuốc cao, đơn, hoàn, tán.
Sách vở báo chí, đồ dùng học sinh. Đồ đồ rất rẻ như giường, tủ, bàn, ghế, salon, buffet, garde-manger.
Đồ Thonel như bàn ghế, rocking-chair, ghế áo, móc áo, gối, xe trẻ con, Autofort, guốc Pail-yen, chiếu trải salon. Hàng đàn điệu Minh-Vai và Bích-Tiên ở Quảng-Bình.

Tiền đồn vang

Đồn Đẩu Thuộc LỢI-SANH (chính người Nam mà được nhiều người Pháp hư danh, dù rằng nhận là học, là lý, có thơ người Nam (đồng báo này tháng trước) như:
Đại bộ tinh thần, anh trí thức nhân một nước, người làm việc này, công đức của họ (1) làm trí tuệ, nghĩ ra, nhớ lại.
Sám nhưng bề thận, người thiện tâm, làm người tốt, cảm hóa mọi người, đi tìm, đang tìm kiếm tinh thần người.
Bá Bộ Lợi Sanh Hoàn, thuốc bổ tử lực rất mạnh, người làm việc này, người làm việc này, đang tìm kiếm tinh thần người. (2) là người làm việc này, anh trí thức nhân một nước, người làm việc này, công đức của họ (1) làm trí tuệ, nghĩ ra, nhớ lại.
M. NGÔ-THIỆP
Directeur LỢI-SANH-DUONG, TOURANE
Đại lý địa phương ở Huế: N. Phan-thị-Tân.
Đại lý ở Quy Nhơn: Trương-Thư.

CUỘC THI ĐẶC-BIỆT CỦA BẢO TÂN THỜI

Hai cuộc thi « Tranh khôi-hải » và « Đoàn-thiên-tiên-thuyết » của bạn đồng-nghiệp « TÂN-THỜI ». Người nào cũng đều có thể dự, khỏi tốn kém gì cả.

- Giá trị hai phần thưởng bằng nhau (Nghĩa là phần thưởng nhất ở cuộc thi tranh khôi-hải 30p, thì phần thưởng nhất ở đoàn-thiên-tiên-thuyết 30p.)
- PHÂN THƯỞNG:**
- NHẤT 30p. 1 năm báo «Saigone» và 1 năm báo «Tân-Thời».
 - NHI 20p. 1 năm báo «Saigone» và 1 năm báo «Tân-Thời».
 - BA 15p. 1 năm báo «Saigone» và 1 năm báo «Tân-Thời».
 - TU 1 năm báo «Saigone», 1 năm «Tân-Thời» và 1 cây viết máy rất tốt.
 - NĂM 6 tháng báo «Saigone», 6 tháng báo «Tân-Thời» và 1 cái đồng hồ.
- 5 PHẦN THƯỞNG SAU BÉ:** Mỗi phần thưởng 3 tháng báo «Saigone» và 3 tháng báo «Tân-Thời».

BAI VÀ TRANH DỰ THÍ

hãy gửi về báo quán «TÂN-THỜI» 37, đường Colonel Grimaud Saigon Muốn biết thế-ly cuộc thi này được rõ ràng hơn, hãy đọc «TÂN-THỜI» số 45 và những số tiếp theo đều có đăng.

Suối nước nóng Bourboule (Puy de Dôme)

Xu Bourboule rất hợp cho những người Tây ở thuộc-địa, vì khí hậu đặc biệt của xứ ấy và nước ở đó có nhiều chất thạch-tin và quặng-chất. Thứ nước kỳ trị các chứng ngoài da, chứng khí, thiếu huyết và các bệnh đau sứa cơ thể nó hấp rất là thần diệu, đã chứng nghiệm cho những người lớn và như là trẻ con. Những trẻ con mắc phải các bệnh như: u-uất, nhọt, thiếu huyết, hư nhược, không lớn, nên đến Bourboule mà điều trị. Thứ: đó là chốn Thiên-đường của trẻ con.

CHÂN - HUNG NỘI - HÓA CÓ THUỘC LA CỪU-MAI

XEM KỶ KÈO LÂM

Đều KHUYNH DIỆP ra đời đã bảy năm nay, được bà con tin dùng. Hiện KHUYNH-DIỆP lại càng lo thế nào cho khỏi phụ lòng bà con. Khuynh Diệp càng phải đạt chứng nào lại càng thấy chẳng biết bao nhiêu thứ dầu mà chái ve bề ngoài hoặc chất dầu bề trong tương tự như dầu KHUYNH DIỆP ra cạnh tranh với Khuynh Diệp. Nhưng thứ nào bà con cũng cứ tin dùng Khuynh Diệp hơn hết. Thưởng thường chúng tôi nhận được nhiều bức thư của bà con quá yêu bày tỏ cho chúng tôi biết những cách lợi dụng hai chữ KHUYNH DIỆP của các thế dầu kia. Chúng tôi rất lấy làm cảm tạ và xin bà con cứ yên tâm.

Do vậy, chỉ xin bà con khi nào mua dầu cũng xem kỹ hai chữ « KHUYNH DIỆP » (có chữ-san trị dầu), cái ve Khuynh Diệp, cái nhãn Khuynh Diệp, tờ cáo bạch Khuynh Diệp và cốt nhất là chất dầu, vì chỉ có dầu KHUYNH DIỆP mới thật là hoàn toàn tốt, mới có thể cho bà con dùng tin dùng hơn hết. Nếu dầu khác có lợi dụng hai chữ KHUYNH DIỆP thì cũng là một cách quảng cáo rất lợi cho dầu KHUYNH DIỆP thôi.

GIẢI HUYẾT ĐỘC

— HIỆU CHỮ THỌ —
Chuyên trị những bệnh:
Đau Xương, Nhức Gân, Tê, Bại, Ghè Lở, Đàn-bà Bạch-Đái, và những bệnh do huyết có độc sinh ra.

Có bán tại các nhà Đại-ly dầu CHỮ-THỌ và dầu TỬ-QUI
— Nhà tổng phát hành: —
VĨNH-THỌ Rue Marc Pourpre TOURANE

Tin mừng Trung-kỳ

Có bệnh, không phải tìm thầy chạy thuốc, đó là một tin mừng cho các bạn: **KUÉ: VAN-HÒA, 87 Paul-Bert. VINH: Sinh-Hay, 59 rue de la Gare. QUINHON: Trần-văn-Thang, Avenue Khải-Định.**

PHAN THIỆT: Là thành-Hương, rue Giaclong Đó là những chi-điểm bán đủ các thứ thuốc rất hay của **LÊ-HUY-PHÁCH** HANOI

Bà con rất hoan nghênh, vì sống vào bệnh mau khỏi là thường, bởi cứ kinh niên hay mới mắc, dù thể buổi tức hay lâu thì khỏi liền, không hại sinh đặng cũng sáu khỏe, đều bà con có thể dùng được.

Bản h ết có quyển Định nguyên nguyên sách nói rõ về bệnh vi đứ đứ ở đầu mà có, cũng là cách giảng dạy điều trị như thế nào), các bạn muốn xem xin mời lại Chi Địch hoặc gửi \$010 tem về bản hiệu, sẽ có sách gửi miễn phí.

LÊ-HUY-PHÁCH
12, ROUTE SINH-TỬ, HANOI
Cán nhiều đại-ly các tỉnh Trung-kỳ



Thấu tình thương người đồng bào!
Đừng đem quyền lợi vật vờ sống sống Ngạc!
Mua ở phòng VIỆT-NAM ra mua.....

NHÂN-TẠO-HUYẾT ! CÔ-TINH BỒ-THẬN

BỒ-HUYẾT — SẮT-TRÙNG **CHỮ THỌ** **THẬN HỮ — DI-TINH**

CHUYÊN TRỊ: Di-tinh, mộng tinh, hoạt-tinh - Khi cơ phải: đau lưng, mỏi vai, mũi hoa, tai á, đầu nặng, cơ hông rạo, mỏi gối - Đám năm (1 ngày, hay theo thời người tiểu tiện, chiêm bao mộng-mỹ vấn vấn... Đã nặng nặng, đã nặng đến thuốc này là được khỏi hẳn.
Mỗi vỏ 1\$50 - Nhà tá 1\$00

Hai thứ thuốc này nổi tiếng khắp Đông-Pháp, người bệnh nhờ thuốc này đã được trước, nay xin dịch bản phần chất, được quan sát ANTONINI ban theo thuốc NHÂN-TẠO-HUYẾT sau khi ngài đã thí-nghiệm và phân chất tại phòng LABORATOIRE de CHIMIE de L'INDOCHINE - HANOI như sau:
..... Thuốc này lấy toàn tinh chất sáu mươi một thứ cây quí, trong đó có VI NHÂN-SẮM, chất theo phương pháp bác chế Thi-tây, hợp dụng cho người Annam có thể bồi thí huyết, tăng sức khỏe, làm cho hồng huyết cầu (globules rouges du sang) tươi tốt trong mạch, và rất được vi trùng lây, giang-mai v.

Triệu dịch được ngài chứng nhận thuốc CÔ-TINH BỒ-THẬN:

Thuốc này không có chất độc, tính chế toàn nguyên liệu rất quý như SẮM một-ong v... e tri chứng đân thần di-thị v.

Có Bán Tại: SINH-HUY DƯỢC-ĐIỂM, 69, Phố Ga--VINH và trước chợ Chấn Thanh ĐỒ LƯƠNG TRUNG-KY: Pailoo, Maison Hồng-Lạc 141 rue du Pont Jeponais. Huế, Maison Quang-Bà, 37 rue Paul-Bert. Mr Phạm-vân-Minh, Sous-Chef de Musique, Garde-Indigène. Phan-Thiệt, Bazar Minh-Nguyệt, rue Gia-Long, Tourane, Mr Nguyễn-hữu-Vinh, Avenue Musée. TONKIN: Ông-Bý, Mr Lai-ngoc-Tho, entrepreneur.
LAOS: Louis-Prabang, Mr. Trần-Kỳ Tailleur et marchand, Vientiane, Au-Ba Droguerie, rue Georges Mabsé.

SIROP PULMO

Trị các chứng ho như Ho gió, Ho đàm, Ho từng cơn, Ho suyễn, Ho cúm v. v... Một chai 0\$80

PHARMACIE PHAM-DOAN-DIEM TOURANE



SỮA NESTLÉ HIỆU CON CHIM SỨC KHỎE CỦA TRẺ CON NHIỀU CHẤT BÒ

Bao thầu cho Chính-phủ Pháp Độc quyền bán cho các nhà thương, các nhà học sinh các nhà thương binh và các trường học (Lycées) ở khắp Đông-Dương

THUỐC TRỊ BA CHỨNG ĐAU BỤNG KHÁC NHAU: ĐẠ - ĐÀ, PHÒNG-TÍCH-KINH-NIÊN. NGUYỄN-NGỌC-AM, chủ hiệu ĐIỀU-NGUYỄN ĐẠI-DƯỢC-PHÒNG

Hai Môn Thánh Thuốc Bò 1- TIÊN TỬU là tên được đặt cho người... 2 TIÊN HOÀN là tên được đặt cho người...

VIỆC TRONG NƯỚC Thả chó ra đường HUE - Đường Caballero sau đêm điện...

Hội Trưng vương Cứu tổ nạn dân hợp hội đồng Bồi mai ngày 20 Mars vừa rồi, Hội Trưng-wương cứu-tổ nạn dân...

Phan-Luân đã được tha NGHỆ-AN. - Phan-Luân 31 tuổi, quán làng Đem-phô, huyện Nghi-xão, cao việc

Sách tặng Bản báo có nhận được quyền « Văn đề nghiên cứu thuốc lá » của Viện thực nghiệm Lạc-Lơng ở số 1 đường Cantonnia (Hanoi), xuất bản và giới thiệu.

CON NIT ĐAU Con nit đau ban và cảm thương hàng, xin nhờ kiếm mua thuốc « CHELINIT »

ANNAM tháng SƠN-ĐÔNG Trước dân hiệu « CON HỮU » nay đơn thuốc dân Sơn-Đông tiếp tục. Tại các địa phương...

GHE NGƯA... GHE NGƯA Ghe ngựa là loại xe tri, và hay lái. Nó cũng mua thuốc ngựa hiệu « NEANG MAI » hay làm, ghe nhiều thể loại...

lễ chào mừng C. S. bị bắt bắt cuối năm 1932, cũng hai người nữa là Văn và Nguyễn Văn Linh. Cả ba chưa hành động được gì...

Sao đã lâu mà không xở? Bài tình Long xuyên (Hương nguyệt) có đơn hiện bày hào cường về việc bao chiếm đất công...

Lại cái nạn quây có! QUẢNG-NAM. - Đủ đầy hoa loa kèn đến làng Thuận an, huyện Quế sơn, bày bán quây có...

Một con đường và cầu cống nên tu bổ QUẢNG-NGAI. - Con đường từ huyện Nghĩa thành đi lên giáp đường Mỹ Đức-Hà Nội...

Sức nhận chính trị phạm Hoảng kỳ, người làng Xuân đình, huyện Nghĩa thành, năm 1930 can án sát năm ấy đi Saemethuot đã mấy năm nay.

Trát sừ về sự đặc diên Sau khi quan niệm tại Ngã Năm, tỉnh Kiên Giang...

Lý trưởng phải làm nhiều việc quá! Vừa rồi trát tỉnh thông sắc (số 337 ra ngày 12 Mars 1935) có nói: ... các quan phải 1) thêm nhiều chức cho các làng hai bên đường xe hỏa...

THUỐC OKASA NGƯỜI GIÀ HOÁ TRẺ Có nhiều người vì bỏ học yếu đuối thành ra ốm khi bị tật ở trong. Trong mình thấy say như say thuốc, da thịt mềm mọng...

Đừng sừa «LE GOSSE» SỮA «LE GOSSE» rất tốt cho tất cả mọi người: có nhiều chất kem (Crème) rất tinh khiết. Bao thầu cho Nhà - nước năm 1932-1933

AI MUA DÀT?? Tôi có số khải (concession) ở tổng Mang-Giang, huyện Tân An, miền bắc rợ. Số khải ấy gồm cả thảy được 67 mẫu ta...

NGƯỜI ANH HỒ GIÀU Tác giả: COLLETTE YVER So 18 GIANG HẠ DỊCH THUẬT Trên tầng lầu thứ nhì Lạc điện, anh em Á lịch há sắp đặt theo ý họ chỉ dùng rợ một người đầy tớ...

Có vậy cũng làm khổ cho tôi một chút. Các nói của bà vợ, làm cho ông Mạc tính đơn giản làm đau đầu lắm. Nhưng ông cũng nghe theo Anh em Á lịch...

Ông Mạc tính đơn giản cũng gắng gương nói: - Nhưng cũng có nhiều của quý về tinh thần. - Cũng có; nhưng hiện nay chúng ta đang ở vào buổi phải hành động...

anh muốn ở đây để bày cho họ tất cả các điều tàn nhẫn; Họ là bọn đầy tớ tư tưởng thành thật, nên chúng anh rất thích. Chúng anh đã cứu họ khỏi vòng hoạn nạn, thật lấy làm vui mừng.

